



คิดสักนิด...สะกิดใจ



เพื่อนที่ดี...กับศิษย์ที่พระเยซูส่งออกไปเป็นคู่ๆ

“ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบ และทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ๆ
ประทานอำนาจเหนือปีศาจ” (มก.6 :7)

สัปดาห์นี้ขออนุญาตตั้งเรื่อง “น้องนักศึกษา ตัดสินใจจบชีวิตตนเอง ด้วยเรื่องผิดหวังจาก
การทำศัลยกรรมตกแต่งความงามของตนเอง” มาพูดคุยอีกครั้งหนึ่ง สัปดาห์ก่อนคุยกันไปแล้ว
ว่า...น่าเสียดายที่ชีวิตของน้องนักศึกษาสาวผู้นี้ไม่ได้มีเงราะที่เข้มแข็งพอ ภายในจิตใจอ่อนแ
ยวบยาบ ด้วยเหตุที่น่าเสียดาย ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ นำความเศร้าเสียใจมาสู่พ่อแม่
และผู้ที่ยี่สนิทและรักทะนุถนอมเธอ

มาสัปดาห์นี้ ผมกลับมาคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และพบข้อคิดอีกบางประการ จึงมา
นำเสนอให้ได้ทบทวนไตร่ตรองกันอีกครั้งหนึ่ง “หากเวลาที่น้องนักศึกษาสาวคนนี้นำกำลังตัดสินใจ
ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ หากเพียงแต่เธอมีเพื่อนอยู่ข้างๆ เธอคงจะมีที่ปรึกษา ช่วยกันคิด
ตัดสินใจ เหตุการณ์คงมีความหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้” ผมคิด ยิ่งคิดยิ่ง
ทบทวน ก็พบเพิ่มเติมอีกว่า... “และยิ่งถ้าเพื่อนคนนั้นที่อยู่เคียงข้าง และอยู่ข้างๆเธอ เป็นเพื่อน
ที่ดี คอยแต่แนะนำเพื่อเสริมสร้างให้เธอเติบโตทั้งความคิด และชีวิตความจริง มั่นใจ...เธอจะไม่
ตาย!!!”

ผมมีเพื่อนคนหนึ่ง ...ตลอดเวลาที่ร่วมชีวิตด้วยกัน นับแต่เราอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยกัน อยู่บ้านเณรด้วยกัน จนเป็นพระสงฆ์มากกว่าสิบปี นับครั้งที่เพื่อนคนนี้จะแสดงอาการ
อารมณ์โกรธได้เลย ไม่เกินสิบครึ่งในช่วงเวลากว่ายี่สิบห้าปีสิบหกปี แถมเวลาที่เพื่อนคนนี้โกรธ
ก็จะแสดงเพียงอาการเหวี่ยงหัวไปมาไม่เคยเหยียดคำหยาบคายให้ระคายหูเลย เวลาที่ผมโกรธ-
โมโห ก็จะได้แบบของเพื่อนผู้นี้แหละที่เป็นแบบอย่างให้กับการกระทำของชีวิต และนี่แหละที่ผม
ขอใช้คำว่า “ความงดงามของเพื่อนที่ดี” เข้าทำนองว่า “คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

“ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบ และทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ๆ ประทานอำนาจเหนือปีศาจ” (มก.6 :7)

พระเยซูส่งศิษย์ออกไปเป็นคู่ๆ คิดว่าพระองค์คงหวัง และต้องการสอนให้เพื่อนนำความดีของตนออกมาประสานกับความดีของกันและกัน...ดังนั้นเชิญชวนเรามาช่วยกันแสวงหาเพื่อนที่ดีให้กับเยาวชน ลูกหลานของเราด้วยกันเถิด เชิญชวนช่วยกันปลูกฝังและร่วมสร้างเพื่อนที่ดีให้กับพวกเขา โดยเริ่มปลูกฝังให้บุตรหลาน เยาวชนในครอบครัว ในวัด ในโรงเรียนที่เราดูแลสามารถเป็นเพื่อนที่ดีแก่เพื่อนของเขา ก่อน ยิ่งเรามีบุตรหลาน เยาวชนสามารถเป็นมิตรที่ดีมากเท่าไร ครอบครัว ชุมชนเป็นต้นชุมชนคริสตชน วัด และโรงเรียนของเราจะมีพลังมากยิ่งขึ้นตามลำดับ

เพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลาน เยาวชนของเราก็ไม่พ้น องค์พระเยซูเจ้า แต่น่าเสียดายที่พวกเขามีโอกาสน้อยมากที่จะพบกับพระองค์ ที่วัดหรือ...ดูเหมือนจะมีหลายเรื่องดีและนำพาพวกเขาให้มีเวลาน้อยเหลือเกินที่จะมาสัมผัสกับพระวาจา ความรัก และชีวิตของพระองค์ ครั้นจะนำพระองค์กลับไปที่บ้านสำหรับพวกเขา ก็ดูเหมือนยังไม่สามารถทำได้เต็มที่เสียที่ต่างๆ ที่ดูน่าสนใจไม่น้อย

ที่มันใจ...ถ้าบุตรหลาน เยาวชนของเรา มีพระเยซูเป็นเพื่อนสนิทในจิตใจ พวกเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีแก่กันและกัน ยามที่เกราะคุ้มครองชีวิตของเขาอ่อนแอลง จิตใจก็อ่อนแอตาม เขาจะมีเพื่อนที่ดี เพื่อนแท้ที่แหละที่จะคอยพยุง ให้กำลังใจ และแนะนำ使他สามารถผ่านวิกฤติในชีวิตไปได้...โดยมีเพื่อนที่ดึงดูดงามนี้แหละคอยอยู่เคียงข้าง

“ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบ และทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ๆ ประทานอำนาจเหนือปีศาจ” (มก.6 :7)

ไม่ได้คุยไม้ ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อ...ลองดูสิครับ ลองส่งเสริมเขาให้เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่ดึงดูดงามของกันและกัน กิจกรรมคาทอลิกของวัด ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม (เด็กช่วยมิสซา) เยาวชน นักขับร้อง ผู้อ่านบทอ่านพระคัมภีร์ และกิจกรรมอื่นๆ ของวัด ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเช่นนี้ทั้งนั้น...ผมในฐานะที่ดูแลกลุ่มกิจกรรมสำหรับเยาวชนของวัดจึงอยากชวนเชิญเรามาร่วมมือกัน...ลองดูนะครับ...ประสานกันเพื่อส่งเสริมเกราะที่เข้มแข็งที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเขาพร้อมกับพระพรของพระครับ เพื่อให้เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่ดึงดูดงามของกันและกัน เป็นศิษย์ของพระเยซู...ครับ

โดย... นกขุนทอง